



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2566

เรื่อง

1. สสว.ตีวงเพิ่มMSMEเพิ่มโอกาสเข้าถึงจัดซื้อจัดจ้างรัฐ
2. 'ฉัตรชัย'รุกสร้างผลกำไร ให้ลูกค้าบนแอปฯตัวใหม่
3. ห้ามเอาเปรียบผู้บริโภค คุมเข้มปืมน้ำมัน-ตลาดสดทั่วประเทศ
4. ปลุกข้าวล้มตอซัง ต้นทุนหตุลดฝุ่นพีเอ็ม
5. เกษตรกรกาฬสินธุ์นิยมเลี้ยงควายพันธุ์พื้นเมือง
6. "พาณิชย์"คุมเข้มตลาดสดทั่วไทย ใช้เครื่องชั่งเที่ยงตรง-ปิดป้ายราคา
7. ผุดแอปพหุคนเมืองอุ้มเกษตรกร
8. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: เตรียมรับเอลนีโญ
9. ตรวจเข้มสภาพเขื่อนก่อนฤดูฝน
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. รายงาน: 'สิงห์บุรี'ว่างทำนาปรัง ปรับดินปลูก'แตงโม'ลูกค้าแห่ซื้อแน่นสวน
12. ภาพข่าว: ประชุม

สื่อ

- แนวหน้า
ข่าวหุ้น
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ข่าวสด
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
มติชน
เดลินิวส์

6 โลกธุรกิจ



สสว.ตัวเข้ม MSME

เพิ่มโอกาสเข้าถึงจัดซื้อจัดจ้างรัฐ

สสว.ตัวเข้มMSME เพิ่มโอกาสเข้าถึงจัดซื้อจัดจ้างรัฐ

นายวิริยะ แก้วก้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มจร.สส.) จัดงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประจำปี 2566 โดยมีเป้าหมายมุ่งสร้างโอกาสเปิดประตูสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มโอกาสรับส่วนแบ่งทางการตลาดให้ MSME ไทย เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.167 ล้านล้านบาท

กิจกรรมในปีนี้ มุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ กรุงเทพมหานคร ภายใต้การดำเนินกิจกรรมฯ โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินกิจกรรมฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มจร.สส.)

สำหรับในปี 2566 นี้ สสว.ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แก่ MSME ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงพัฒนาและ

ผลักดัน MSME ทั้งในภาคการผลิต การค้า การบริการและภาคธุรกิจด้านการเกษตร ให้สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐ และเพิ่มโอกาสในการได้รับส่วนแบ่งตลาดจากงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น

นายมานิต จตุจรรย์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะทราบถึงที่ทำการออกมาตรการ THAI SME-GP แก่ MSME และหน่วยงานของรัฐได้รับทราบพร้อมกล่าวถึงกระบวนการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยในแต่ละมิติที่ดำเนินการภายใต้กิจกรรมฯของ สสว. ที่จะสร้างความสามารถในการเข้าสู่การ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: จันทร์ 10 เมษายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15319

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 58.61

Ad Value: 93,776

PRValue (x3): 281,328

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สสว.ตีวงเข้มMSMEเพิ่มโอกาสเข้าถึงจัดซื้อจัดจ้างรัฐ

จัดซื้อจัดจ้างของรัฐ และก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้จริง อาทิ กระบวนการบ่มเพาะความรู้ สร้างความเข้าใจในข้อกำหนด และกระบวนการยื่นเอกสารในขั้นตอนต่างๆ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาด และโอกาสการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างของรัฐในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับ SME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ในระบบ WWW.THAISMEGP.COM

งานดังกล่าว ยังมีกิจกรรมเสวนา “เปิดประตูสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” เพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์สำหรับ SMEs การได้รับแต้มต่อในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และมาตรการสนับสนุน MSME

ในปี 2566 โดย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และภาพรวมข้อมูลต่างๆ ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ผู้ประกอบการ SME ควรรู้ โดยผู้แทนกรมบัญชีกลาง และตัวแทนจากผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างกับ SME ในปี 2565 ที่จะมาพูดคุย ตอบข้อซักถามที่ MSME ควรรู้ เมื่อจะเข้าสู่การเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ พร้อมทั้งกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “การวางแผนด้านการเงินและภาษี สำหรับ SME คู่ค้าภาครัฐ” เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการในการพัฒนาและวางแผนธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ให้สามารถเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มโอกาสรับส่วนแบ่งทางการตลาด ให้ SMEs ไทยได้เติบโตได้อย่างมั่นคง

'ฉัตรชัย' รุกสร้างผลกำไร ให้ลูกค้านแอปฯตัวใหม่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อัปเดตแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรแบบครบวงจร หวังช่วยเพิ่มโอเดียเกษตรกรต่อยอดสินค้าตรงเป้าหมายความต้องการของตลาด ขณะที่แบงก์ได้อานิสงส์เพิ่มฐานลูกค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น คาด พร้อมเปิดให้บริการแอปฯ เวอร์ชันใหม่ได้ในกลางปีนี้

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างเร่งพัฒนา "แพลตฟอร์มสินค้าเกษตรแบบครบวงจร" เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชหลัก เช่น การทำนาได้ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว ขณะเดียวกันยังสามารถปลูกพืชหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง ส่งผลดีทำให้เกษตรกรสามารถชำระสินเชื่อของธ.ก.ส.ได้ตรงงวดมากขึ้นพร้อมกับแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำ สินค้าล้นตลาด

"ที่ผ่านมาเรามีแพลตฟอร์มเบื้องต้นแล้ว เพื่อให้ลูกค้าโพสต์สินค้าขึ้นวางขาย แต่แพลตฟอร์มใหม่นี้จะช่วยสนับสนุนงานเดิมเพิ่มมากขึ้น รู้ทั้งปริมาณการผลิต รู้ทั้งราคา ปริมาณความต้องการ และปริมาณขายจาก



ฉัตรชัย ศิริไล

เดิมเป็นแค่ connect ยังไม่ตอบโจทย์ให้ลูกค้าจากนี้ไปจะเพิ่มบทบาทเป็นมาร์เก็ตติ้งให้ลูกค้า แพลตฟอร์มดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร ส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร สนับสนุนข้อมูลกระบวนการผลิต ทั้งสายการผลิต มีฐานข้อมูลย้อนหลัง และการพยากรณ์การปลูกให้สอดคล้องรองรับ

ความต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ 4G และใช้เทคโนโลยีมาช่วยวางแผนการผลิต" นายฉัตรชัย กล่าว

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่าจะมีการจัดทำ category จัดกลุ่มพืชผลทางการเกษตรให้เกิดความชัดเจนตามรอบการผลิต แบ่งประเภทพืชและระยะเวลาที่ใช้ปลูก เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าของ ธ.ก.ส.และผู้ซื้อมีความเข้าใจรอบผลผลิต และช่วยให้คนไทยที่ไม่เคยรับประทานพืชและผลไม้ส่งออกคุณภาพสูงได้มีโอกาสรับประทานสินค้าที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคมากขึ้น

"ธนาคารจะทำแอปพลิเคชันและอัปเดตเว็บไซต์ โดยยังไม่ได้กำหนดชื่ออย่างเป็นทางการ อยู่ระหว่างการตั้งชื่อ คาดว่าจะเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ดังกล่าวเพื่อให้บริการอย่างเป็นทางการภายในกลางปีนี้" นายฉัตรชัย กล่าว

นอกจากนี้ เป็นโอกาสที่ผู้บริโภคได้สั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกร ขณะที่เกษตรกรปรับมุมมองเป็นแบบนักธุรกิจมากขึ้น โดยธนาคารจะนำความรู้จากมหาวิทยาลัยท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเชื่อมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และพันธมิตรด้านขนส่งต่าง ๆ ทั้งหมดนี้จะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการใด ๆ เพราะถือเป็นภารกิจหลักของธนาคารที่จะมอบให้ลูกค้า ■

● คุณเข้มปั้มน้ำมัน-ตลาดสดทั่วประเทศ

ห้ามเอาเปรียบผู้บริโภค

กรมการค้าภายใน คุมเข้มปั้มน้ำมัน ห้ามคุกคามเอาเปรียบประชาชนนะ 4 ข้อสังเกตเข้าไปใช้บริการในปั้ม จับมือสมาคมตลาดสด-ตลาดกลาง คุมเข้มตลาดทั่วประเทศ 600 แห่ง ใช้เครื่องชั่งถูกต้อง เทียงธรรม และปิดป้ายแสดงราคา

ร.ต.จักรायอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ในเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเดินทางกลับบ้าน และท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงได้เข้มงวดตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) โดยเฉพาะตามเส้นทางหลัก เช่น ถนนมิตรภาพ ถนนพหลโยธิน ถนนเพชรเกษม ถนนสุขุมวิท เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของหัวจ่ายและมิเตอร์น้ำมัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เติมน้ำมันได้เต็มลิตร ไม่ถูกเอาเปรียบ ขอให้ประชาชนที่ไปใช้บริการในปั้มน้ำมันสังเกต 4 อย่าง เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบ คือ 1.ราคาน้ำมันที่ป้ายขนาดใหญ่หน้าปั้ม และราคาน้ำมันที่ตู้เติมน้ำมัน จะต้องตรงกัน หรือเป็นราคาเดียวกัน 2.ก่อนเติมน้ำมัน ให้สังเกตมิเตอร์ที่ตู้เติมน้ำมันต้องเริ่มต้นที่เลขศูนย์

3.สติ๊กเกอร์ "น้ำมันเต็มลิตร" ที่ออกโดยกรมที่จะติดที่บริเวณหัวจ่าย และภายในปั้ม สำหรับปีนี้ เป็นสติ๊กเกอร์สีน้ำตาล มีตราครุฑ จะช่วยรับประกันได้ว่า หัวจ่ายของปั้มที่เข้าไปใช้บริการ ผ่านการตรวจสอบแล้ว 4.เมื่อเติมน้ำมันเสร็จแล้ว ให้ดูปริมาณ และราคาต้องสอดคล้องกัน ส่วนกรณีที่ว่าราคาน้ำมันดีเซลในประเทศ ลดลงลิตรละ 50 สตางค์ (สต.) จากลิตรละ 33.50 บาท เหลือลิตรละ 33 บาทตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. ถือเป็นข่าวดี ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค

"จากการสำรวจสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ในห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกก่อนเทศกาลสงกรานต์ พบว่าการขายสินค้าคึกคักมาก ประชาชนเข้ามาซื้อสินค้า เป็นจำนวนมากทุกวัน สินค้าที่ขายดีมีทั้งขนมขบเคี้ยว เบเกอรี่ ของฝาก อาหาร

สด อาหารทะเล ผัก-ผลไม้ เครื่องดื่ม อุปกรณ์ทำอาหาร อย่างเตาปิ้งย่าง และหม้อสุกี้"

นายกรณิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า กรม สมาคมตลาดสดไทยและสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย ที่มีจำนวนสมาชิก 100 ตลาดและตลาดในความส่งเสริมของกรมอีก 500 ตลาด ได้ร่วมกันคุมเข้มพ่อค้า แม่ค้า และร้านค้า ในตลาดทุกแห่ง ให้ใช้เครื่องชั่งที่ถูกต้องเที่ยงตรง ได้รับการตรวจรับรองจากกรมและปิดป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค จะไม่ถูกผู้ค้าเอาเปรียบ

"ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะไปซื้อหาอาหารสด สินค้าต่างๆในตลาด ได้รับความเป็นธรรมในด้านเครื่องชั่งที่ถูกต้องเที่ยงตรง ไม่มีการดัดแปลงเครื่องโกงน้ำหนัก เอาเปรียบผู้ซื้อ และสินค้าที่ซื้อก็ต้องมีการปิดป้ายราคาให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบราคา รวมถึงไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาขาย โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ ที่ประชาชนจะหาซื้ออาหารสดเพื่อไปเลี้ยงสังสรรค์"

ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิดในเรื่องเครื่องชั่งจะมีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท และความผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากเป็นการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.



ปลุกข้าวล้มตอซัง ต้นทุนหด ลดฝุ่นพีเอ็ม

ภูมิปัญญาการปลุกข้าวล้มตอซังบ้านคูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ถือเป็นสุดยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรลดการเผาฟางและตอซังข้าว ประหยัดเวลาลดต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ แรงงาน สารกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช รวมถึงลดการใช้ปุ๋ย อันส่งผลโดยตรงต่อการบรรเทาปัญหาหมอกควันแก๊สพิษฝุ่น PM 2.5

“ภูมิปัญญาการปลุกข้าวล้มตอซังบ้านคูบางหลวงเริ่มมาตั้งแต่ปี 2539 โดยนายอะเมียด กรุทจเงิน เกษตรกร ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว

ใช้การสังเกตหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว 7-10 วัน ตอซังข้าวที่ล้มราบกับพื้นนาจากการถูกล้อรถเก็บเกี่ยวข้าวเหยียบย่ำ ขณะที่ดินมีความชื้นหมาดๆ มีนกอ้วขางขึ้นมาจากตอซังส่วนที่ติดอยู่กับดินและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเกษตรกรจึงได้ทดลองปลุกข้าวด้วยวิธีดังกล่าวจนถึงระยะเก็บเกี่ยว พบว่าผลผลิตที่ได้ไม่แตกต่างจากการใช้เมล็ดหัววัน และมีต้นทุนที่ต่ำกว่า จึงได้ใช้วิธีปลุกข้าวล้มตอซังเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดี



กรมส่งเสริมการเกษตร บอกถึงที่มาของภูมิปัญญาปลุกข้าวล้มตอซัง อันนำมาซึ่ง โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่ดำเนินการ



ตั้งแต่ปี 2564...มีเป้าหมายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรจากตัวเกษตรกรหรือชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดย 1 กิจกรรมภายใต้โครงการฯ มีการคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปีละ 6 จุด รวม 18 จุด

สำหรับภูมิปัญญาการปลูกข้าวล้มตอซังบ้านคูบางหลวง อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ที่เป็นเทคโนโลยีชาวบ้านเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมานาน มีเทคนิคและวิธีการปฏิบัติ คือ การปลูกข้าวโดยไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูก แต่เป็นการเกลี่ยฟางข้าวให้กระจายทั่วแปลงและย่ำตอซังให้ราบติดพื้นนา โดยไม่ต้องเตรียมดิน แต่ดินต้องมีความชื้นหมาดๆ เพื่อให้ต้นข้าวที่เกิดจากตอข้าวเดิมสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวต้นใหม่ได้ หรือใส่ปุ๋ยบำรุงต้นอย่างเหมาะสมจนถึงระยะข้าวออกรวง และเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่าผลผลิตที่ได้



ไม่แตกต่างจากการใช้เมล็ดหว่าน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินโครงการฯ ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันล้มตอซังข้าวบ้านคูบางหลวง” เมื่อปลายเดือนที่แล้ว มุ่งหวังเพื่ออนุรักษ์ “ภูมิปัญญาการปลูกข้าวล้มตอซัง” ที่มีคุณค่าเห็นได้ถึงความห่วงหา ความตระหนักถึงภูมิปัญญา ซึ่งเป็นต้นทุนและเป็นวิถีการเกษตรที่โดดเด่นของเกษตรกรใน

ชุมชน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือจากเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชนอย่างเป็นทางการขับเคลื่อนที่มาจากความต้องการพัฒนาของชุมชนและเกษตรกรอย่างแท้จริง

สำคัญที่สุดคือ การปลูกข้าวแบบล้มตอซัง นอกจากช่วยประหยัดต้นทุนและลดการเผาอันนำมาซึ่งฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานแล้ว ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจและเป็นศักดิ์ศรีเกียรติภูมิให้กับเกษตรกรชาวอ.ลาดหลุมแก้ว โดยชุมชนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจหรือขยายผลไปสู่เกษตรกรจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม ที่บางส่วนเริ่มนำไปใช้ในการทำนาบ้างแล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำฐานข้อมูลเพื่อให้เกษตรกร หรือผู้สนใจทั่วไปได้สืบค้นและใช้ประโยชน์นำไปต่อยอดต่อไป.

กรวัฒน์ วินิล

เกษตรกรภาพสินธุ์นิยมเลี้ยงควายพันธุ์พื้นเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตาม บรรดาเกษตรกรประกอบอาชีพของเกษตรกร ชาว จ.ภาพสินธุ์ 18 อำเภอในช่วงฤดูแล้ง พบว่า นอกจากจะทำการเกษตร ปลูกพืช อายุสั้นที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ และปริมาณน้ำแล้วยังมีการเลี้ยง “ควายพื้นเมือง” และ “ควายงาม” กันเป็นจำนวนมาก อย่างที่เรียกว่าพันธุ์พลาดควายที่ ชบเซามาจนทำให้เกิดความถี่ถี่อีกครั้ง มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้เกิดธุรกิจ จำหน่ายน้ำเชื้อควายงามหรือควายพันธุ์ดี หลายสายพันธุ์ เพื่อสนองความต้องการของ เกษตรกรเป็นจำนวนมากเช่นกัน

นายมงคล มอญเพชร นายก

เทศมนตรีตำบลคำบง เจ้าของ “เบ้มพันล้าน” อ.ห้วยผึ้ง จ.ภาพสินธุ์ กล่าวว่า เดิมครอบครัวเลี้ยงควายฝูงมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เกิดมาก็เห็นพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง เลี้ยงควายเพื่อใช้แรงงาน และจำหน่ายเป็นทุนการศึกษาให้ลูก ผลดีของการ เลี้ยงควายอีกอย่างหนึ่งคือ



ได้ปุ๋ยคอกบำรุงข้าวและพืชสวนพืชไร่ ใน ระยะเวลาต่อมาอาจจะเห็นว่าประชากร ควายลดจำนวนลง ชาวบ้านไม่นิยมที่จะ เลี้ยงควายมากเหมือนสมัยก่อน ทั้งนี้ เป็น

ไปตามยุคสมัย ควายถูกส่งเข้า โรงฆ่าสัตว์ ถูกแปรรูปเป็น อาหาร เกษตรกรใช้รถไถแทน แรงงานควาย ซึ่งรวดเร็ว สะดวกสบายกว่า และมีการใช้ ปุ๋ยเคมีแทนปุ๋ยคอก เพื่อ เร่งการเจริญเติบโตของพืช ประชากรควายจึงลดจำนวน ไปดังกล่าว สำหรับ “เบ้มพัน

ล้าน” ควายพันธุ์ไทยแท้ เป็น พระเอกในฟาร์ม ชื่อมาเมื่อ 6 ปีที่แล้วราคา 5 แสนบาท ขณะที่ราคาควายงามโดยทั่วไป ราคาตัวละ 40,000-50,000 บาท ทั้งนี้ ตน ได้เลี้ยงเบ้มพันล้าน เพื่อผลิตน้ำเชื้อจำหน่าย



36 ปี บ้านแสนสุข เขตเทศบาลตำบลกุด ลิม อ.เขวง จ.ภาพสินธุ์ กล่าวว่า ประกอบ อาชีพเกษตรกร มีทำนา ปลูกพืชสวน พืช ไร่ ทุนการทำเกษตรเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทั้ง ค่ารถไถ ราคาปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดที่สูงขึ้น จึงมองหาวิธีลดต้นทุนทำการเกษตร โดยได้หัน มาเลี้ยงควาย ทั้งนี้ ไม่ได้เลี้ยงตามกระแส แต่เลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อใช้แรงงาน

นอกจากนี้ยังได้ปุ๋ยคอกบำรุงข้าวและ แปลงเกษตร ซึ่งเป็นการฟื้นฟูวิถีชาวนา ไทยอีสานอีกด้วย จึงไปติดต่อขอซื้อ ควายเพศเมียจากโรงฆ่าสัตว์มา 1 ตัว ราคา 2 หมื่นบาท โดยตนตั้งชื่อให้ว่า “บุญรอด” ใช้เวลาขุน 2 ปีครึ่ง ก็ได้อายุ ผสมพันธุ์ โดยไปติดต่อน้ำเชื้อเบ้มพัน ล้านมาผสมเทียม

นายพร้อมพงษ์ กล่าวอีกว่า ช่วงที่ บุญรอดตั้งครรรภ์

ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ และเพื่อกระจาย พันธุ์กรรมควายไทย ให้มีลูกหลานเต็มบ้าน เต็มเมือง

ด้าน นายพร้อมพงษ์ พิมเภา อายุ

รูปร่างควายธรรมดา
เปล่งปลั่งสวยงาม
มาก ถึงขนาดมี
นายอ้อยมาติดต่อ
ขอซื้อทั้งแม่และ
ลูกในท้องในราคา
2 แสนบาท ตนก็
ไม่ขาย และหลัง
จากบุตรรอดตก
ออกมา เป็นเพศผู้



ชื่อ “เพชรภูไท” รูปร่างสวยงาม เหมือน
พ่อ “เบิ้มพันธุ์ล้าน” มาก ซึ่งขณะนี้เมื่ออายุ 2
เดือน มีนายอ้อยมาให้ราคาทั้งแม่ลูก 5 แสน
บาทแล้ว ตนก็ไม่ขาย เพราะตั้งใจจะเลี้ยงไว้

ใช้แรงงาน เอาปุ๋ยคอกบำรุงข้าวและพืช
นอกจากนี้ยังตั้งใจที่จะเลี้ยงเพชรภูไท เป็น
พ่อพันธุ์อีกด้วย.

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม รายงาน

“พาณิชย์”คุมเข้มตลาดสดทั่วไทย ใช้เครื่องชั่งเที่ยงตรง-ปิดป้ายราคา

ผู้จัดการรายวัน360 - กรมการค้าภายในจับมือสมาคมตลาดสด-ตลาดกลาง คุมเข้มตลาดสดทั่วประเทศกว่า 600 แห่ง ใช้เครื่องชั่งถูกต้องเที่ยงตรง และปิดป้ายแสดงราคา เพื่อดูแลผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ต้องซื้ออาหารสดไปประกอบอาหาร เผยหากเอาเปรียบเครื่องชั่ง โห้หะ 7 ปี ปรับ 2.8 แสน ไม่ปิดป้ายปรับ 1 หมื่น โท้งราคา เจอ 7 ปี 1.4 แสน ยันไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่ เหตุได้เตรียมแผนเชื่อมโยงไว้แล้ว พร้อมจัดโมบายวิงขายสินค้าจำเป็นช่วงสงกรานต์ ไม่มีหยุด

นายกรณิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมตลาดสดไทย และสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย ที่มีจำนวนสมาชิกประมาณ 100 ตลาด และตลาดในความส่งเสริมของกรมฯ อีกประมาณ 500 ตลาด จะร่วมกันคุมเข้มพ่อค้าแม่ค้า และร้านค้า ในตลาดให้มีการใช้เครื่องชั่งที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ใช้เครื่องชั่งที่ได้รับการตรวจรับรอง และปิดป้ายแสดงราคาสินค้าทุกตลาด เพื่อรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยว ทำให้มีความต้องการซื้อสินค้าอาหารสด เพื่อนำไปประกอบอาหารและบริโภคเพิ่มขึ้น

"กรมฯ ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ที่จะไปซื้อหาอาหารสด และสินค้าต่างๆ ในตลาด จะได้รับความเป็นธรรมในด้านเครื่องชั่งที่ถูกต้อง มีความเที่ยงตรง และสินค้าที่ซื้อ มีการปิดป้ายราคาชัดเจน ไม่มีการเอาเปรียบหรือฉวยโอกาสขึ้นราคา และกรมฯ ยังจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอย่างเข้มข้นด้วย เพื่อช่วยดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม"

ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิด โดยความผิดในเรื่องเครื่องชั่ง จะมีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท และ

ความผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำคุกให้ชัดเจน จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากเป็นการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังได้ร่วมกับตลาดกำหนดโทษเพิ่มเติม คือ หากพบการกระทำความผิด จะมีมาตรการลงโทษตามขั้นตอน ตั้งแต่การทำทัณฑ์บน การปรับ และการให้หยุดจำหน่ายสินค้า หรือปรับร้านค้าออกจากตลาด

สำหรับกรณีมีปัญหาสินค้าในบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลน จากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น และมีจำนวนประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้าไปยังจังหวัดเพิ่มมากขึ้น สมาคมตลาดกลางฯ พร้อมเป็นกลไกเชื่อมโยงสินค้ามาจำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนให้เพียงพอตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ประชาชนและร้านอาหาร ที่ต้องซื้ออาหารสด ผักสด ผลไม้ และเครื่องประกอบอาหารอื่นๆ อย่าได้วิตกกังวล เพราะสินค้ามีเพียงพออย่างแน่นอน

นายกรณิจ กล่าวว่ ในด้านการลดภาระค่าครองชีพ ในช่วงสงกรานต์นี้ กรมฯ ยังจัดส่งรถโมบายพาณิชย์ ออกไปจำหน่ายสินค้ากว่า 100 จุดเหมือนเดิม โดยนำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพออกไปจำหน่าย มีสินค้าไฮโลต์ เช่น หมูเนื้อแดง ไก่ ไข่ไก่ น้ำตาลทราย น้ำมันพืชปาล์ม ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และสินค้าเกษตรที่กรมฯ ได้เข้าไปแทรกแซง เช่น พืช 3 ทัว สินค้าที่ตลาดต้องการ เช่น มะนาว ที่จะนำไปจำหน่ายในราคาส่ง และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ส่วนในต่างจังหวัด ขณะนี้อยู่ในช่วงการจัดงาน พาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย Lot 21 ซึ่งจะวิ่งจัดตามจังหวัดต่างๆ โดยสามารถตรวจสอบสถานที่ไปจอดได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th หรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน mobilepanich.

ผุดแอฟหนูคนเมืองอุ้มเกษตรกร

นายจักรชัย สิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เตรียมทำแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้โดยตรง เพื่อให้ได้ราคาดี มีความแม่นยำ และตรงกำลังการผลิตมากขึ้น ขณะเดียวกันแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้น ก็จะทำให้รู้ว่าสินค้าเกษตรชนิดนั้นทั้งสายกำลังการผลิตทั่วประเทศมีปริมาณเท่าใด ราคาในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรมีข้อมูลย้อนหลัง และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการผลิตได้

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มได้ตั้งแต่กลางปี 2566 นี้ เพื่อให้ทันกับฤดูกาลผลิตหน้า ในช่วงที่เว้นจากผลผลิตที่ต้องรอรอบนาน ก็ปรับมาเป็นผลผลิตในระยะสั้นที่มีความต้องการในตลาดมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ต่อเนื่องมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าแรก เช่น พืชและสัตว์บางประเภท โดยเฉพาะสินค้าทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา หรือข้าวบางประเภทคุณภาพสูง สินค้าพร้อมทาน และพืชตามฤดูกาลที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น

“ยกตัวอย่าง เช่น คนกรุงเทพฯ ปัจจุบันสามารถสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้เลยแล้วทำไมสินค้าเกษตรจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ ต่อไปนี้คนไทยจะได้กินของดีจากเกษตรกรได้ทันที ไม่จำเป็นต้องซื้อของดีส่งนอกหมด เกษตรกรก็จะทำตัวเป็นนักธุรกิจมากขึ้น และจะมีการดึงมหาวิทยาลัยในแต่ละพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนทางการผลิตและทำการตลาด รวมทั้งต้องมีการร่วมมือกับปราชญ์ไทย ช่วยสนับสนุนในด้านโลจิสติกส์ด้วย”



สถานการณ์น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 48,219 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีการใช้น้ำทั่วประเทศไปแล้วกว่า 21,226 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศ 27,685 ล้าน ลบ.ม.)

เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 14,810 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯรวม



กันมีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 7,655 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา 9,100 ล้าน ลบ.ม.) สำหรับการเพาะ

ปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศ มีการเพาะปลูกไปแล้ว 10.14 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 97 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการเพาะปลูกไปแล้ว 6.37 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนฯ

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนทิ้งช่วง ด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่จะส่งผลให้ปริมาณฝนในปีนี้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการตาม 5 มาตรการหลัก 1.บริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี 2.บริหารน้ำท่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลัก 4.เก็บกักน้ำในอ่างให้มากที่สุด 5.วางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันภัยทางน้ำ

โดยเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศติดตามสภาพอากาศและสภาพฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่จะถึง เน้นย้ำให้ทุกโครงการวางแผนกักเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในอนาคตให้มากที่สุด รวมถึงสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือในการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปยังเกษตรกร งดทำการเพาะปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 เพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้ที่สำคัญเพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตให้มากที่สุดด้วย.

ส-เล-๓

ตรวจเข้มสภาพเขื่อนก่อนฤดูฝน

นายสุเมธ ธิมา หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทานเปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือคือจังหวัดลำปาง เชียงราย น่าน และพะเยาได้เร่งดำเนินการตรวจสอบสภาพทางด้านวิศวกรรมของเขื่อน ทั้งสภาพโครงสร้างภายนอกและพฤติกรรมภายในตัวเขื่อนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนตามนโยบายของกรมชลประทาน โดยจะทำการตรวจสอบทั้งสภาพโครงสร้างภายนอกและพฤติกรรมภายในตัวเขื่อน จะเน้นอ่างเก็บน้ำที่อายุการใช้งานนาน และอยู่ใกล้กับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเป็นลำดับต้น ซึ่งทั้งนี้ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือดังกล่าวมีอ่างเก็บน้ำในความปลอดภัยรวมกว่า 200 แห่ง

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเขื่อนและอาคารชลประทานที่ จ.พะเยา พบน้ำท่วมจังหวัดด้านท้ายน้ำของทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2546 พร้อมกับได้รับแจ้งจากเกษตรกรถึงสภาพน้ำ

ท่วมจังหวัดส่วนสายพลังงานฝั่งซ้ายของโครงการฯ ตลอดทั้งปีแม่น้ำฤดูแล้ง และเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายธรณีฟิสิกส์ กรมชลประทานทำการตรวจสอบแบบจำเพาะพบการรั่วซึมจำนวน 4 จุด จึงดำเนินการออกแบบทิศทางเพื่อปรับปรุงด้วยวิธีใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์บริเวณทำนบดินด้านเหนือน้ำในเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้เลือกเพื่อแก้ไขปัญหา มีค่าใช้จ่ายไม่สูง คุ้มค่ากับงบประมาณ ขณะนี้ผลดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 90%

“การปรับปรุงซ่อมแซมอ่างฯ ห้วยเคียนจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนเข้าหน้าฝนในเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอน อ่างฯจะเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพเก็บกัก 210,000 ลูกบาศก์เมตร การันตีเก็บน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการปลูกข้าวหน้าปีให้เกษตรกรอำเภอจุน จ.พะเยาได้ 1,800-2,000 ไร่ ชาวบ้านทำการประมงบริเวณเหนือเขื่อนได้ตามปกติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและอ่างฯยังเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตดังกล่าวด้วย รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง”.

เกษตรวันนี้..... ● ข้าวดำสุด
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
พิจารณาเห็นชอบขยายระยะเวลาปลอด
ดอกเบ็ญภายใน 3 เดือน หลังจาก
พิจารณาเห็นชอบขยายระยะเวลาปลอด
ดอกเบ็ญขึ้นชื่อโครงการชะลอการขาย
จนถึงเดือนมิถุนายน 2566 บรรเทา
ความเดือดร้อน เพิ่มทางเลือก
ให้สามารถตัดสินใจขายยาง
ในช่วงราคาที่เกษตรกร
พอใจ..... ● “ณกรณ์
ดรกรวิรัช” ผู้ว่าการ
กยท. บอกว่า คณะ
กรรมการฯ พิจารณาเห็น
ชอบขยายเวลาปลอดดอกเบ็ญ
ขึ้นชื่อหมุนเวียนค่างโครงการชะลอ
การขายยางของสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
ยาง ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน
2566 เป็นเงินกว่า 2,041 ล้านบาท จาก

หลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดระยะเวลาปลอด
ดอกเบ็ญภายใน 3 เดือน หลังจาก
เกษตรกรนำยางเข้าร่วมโครงการ..... ●
ดังนั้น เกษตรกรทุกรายที่ยังอยู่ระหว่างรับ
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนจากโครงการ
ชะลอขาย (นำผลผลิตยางเข้าร่วม
โครงการฯ ตั้งแต่ ก.ค. 65-มี.ค.
66) และยังคงเก็บยางไว้
ไม่ได้จำหน่าย จะได้รับการ
ยกเว้นเก็บดอกเบ็ญดังกล่าว
..... ● การขยายระยะเวลา
ปลอดดอกเบ็ญในครั้งนี้เป็น
การเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรไม่
จำเป็นต้องรีบนำยางออกมาขาย ช่วยให้
เกษตรกรสามารถตัดสินใจขายยางเมื่อ
ราคายางเหมาะสมและเกษตรกรพอใจ
ในราคาที่ต้องการขาย..... ●
นายกฯ หล่ำปลี



'สิงห์บุรี'ว่างทำนาปรัง ปรับดินปลูก'แตงโม'

ลูกค้าแห่ซื้อแน่นอน



รายงาน

หลังจากที่ว่างเว้นจากการทำนาปรัง ช่วงหน้าร้อนเหมาะกับการปลูกแตงโม นางบุญนาค ขาลี อายุ 59 ปี ป้าแจ้ว เจ้าของสวนแตงโมหวาน โพธิ์ชัย บ้านลำใต้ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำนาปลูกแตงโมบนพื้นที่ 11 ไร่แทนการทำนา เพราะใช้น้ำน้อย ปลูกแตงโมพันธุ์ซอญญาพลัส ทัมอัฟ และตอปีโด ให้น้ำต้นแตงโมด้วยระบบน้ำหยด โดยการผสมปุ๋ยกับน้ำในถังแล้วส่งไปทางระบบท่อส่งน้ำหยด เพื่อช่วยให้ผลแตงโมมีความหวานหอมอร่อย ใช้เวลาปลูกประมาณ 2 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว

ป้าแจ้ว เล่าว่า ตนได้คัดแตงโมที่สุกด้วยการติดแตงโมด้วยตนเองทุกลูก มีพ่อค้าและลูกค้ามาซื้อกันหน้าสวนเป็นจำนวนมาก ราคาดีไซซ์น้ำหนักแตงโมอยู่ประมาณ 2-6 กิโลกรัม ปีนี้ราคาดี กิโลกรัมละ 10 บาท ต้นละ 12,000 บาท ส่วนไซซ์ไม่ได้นขนาดหรือมีตำหนิขายกิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งรายได้เมื่อเทียบกับการทำนา ถือว่าการทำไร่แตงโมให้ผลผลิต และสร้างรายได้ดีกว่านาข้าว เนื่องจากแตงโมเป็นพืชที่มีอายุสั้น ปลูกง่าย ได้ผลผลิตเร็ว ราคาดี



ผลไม้ที่ปลูกถึงในช่วงฤดูร้อนคงหนีไม่พ้นแตงโมไม่ว่าจะกินสดๆ หรือนำไปปั่นก็ช่วยให้รู้สึกสดชื่น เพราะแตงโมมีรสชาติที่หวานฉ่ำดับกระหายแก้คลายความร้อนได้ดี นอกจากนี้ช่วยดับร้อนแล้วหากกินแตงโมในปริมาณที่พอเหมาะแตงโมยังมีประโยชน์เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำและแคลอรีต่ำป้องกันการสะสมของไขมันในเส้นเลือด ช่วยบำรุงสายตา เพื่อความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง

สำหรับการปลูกแตงโม

หน้าร้อนช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เริ่มต้นจากการกำจัดวัชพืช จากนั้นก็ถึงขั้นตอนการเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยคอกลงในดินก่อนไถดินแตงโมเป็นพืชที่มีรากที่ลึก ดังนั้นการไถดินจึงควรไถลึก ประมาณ 22-30 เซนติเมตร จากนั้นก็กร่องแปลงปลูก ใช้ผ้าพลาสติกคลุมแปลง และวางระบบสายน้ำหยด จากนั้นเปิดน้ำหยดเพื่อที่ดินมีความชุ่มชื้นแล้วจึงจะนำเมล็ดลงหลุมปลูกได้ เมื่อแตงโมมีอายุได้ครบ 60 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้

ป้าแจ้ว กล่าวทิ้งท้ายว่า การปลูกแตงโม เป็นพืชหมุนเวียนกับการทำนา ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงบำรุงให้ดินดีมีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยในการทำนาครั้งต่อไป ช่วยตัดวงจรศัตรูพืชให้หมดไปหรือลดน้อยลง มีผลผลิตหมุนเวียนสู่ตลาด และมีรายได้ต่อเนื่องให้เกษตรกรต่อจากการทำนาได้ดี

ธนิดา แซ่เตี๋ย



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/ต่างประเทศ-เกษตร

วันที่: จันทร์ 10 เมษายน 2566

ปีที่: -

ฉบับที่: 26842

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 12.87

Ad Value: 12,226.50

PRValue (x3): 36,679.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพขาว: ประชุม



☒ ประชุม.....น.ส.สุพัลตรา เหล็กงาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สนม. ประมงจังหวัดขอนแก่น ประชุมชี้แจงและมอบปัจจัยแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงในพื้นที่ อ.แวงใหญ่ ณ ศพก.เครือข่ายด้านกาาร ประมง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น